

SỔ GHI CHÉP

ĐẠI HỘI

TRUNG ƯƠNG

**HÃY
SẴN SÀNG!**

Trước khi đại hội bắt đầu, các em có thể chuẩn bị để nghe tiếng nói của Chúa bằng cách tìm kiếm sự mặc khải cá nhân của riêng mình.

Liệu tôi đã dành thời gian để cầu nguyện cá nhân chưa?

Liệu tôi đã đọc thánh thư chưa?

"Tôi mời [các em] hãy lắng nghe ba điều trong đại hội này, đó là: lẽ thật thuần khiết, giáo lý thuần khiết của Đấng Ky Tô, và sự mặc khải thuần khiết. . . Tôi có thể bảo đảm với [các em] rằng những gì [các em] sẽ nghe hôm nay và ngày mai sẽ tạo thành lẽ thật thuần khiết."

Chủ Tịch Russell M. Nelson¹

HỎI,

"Sự mặc khải hầu như luôn đến để trả lời cho một câu hỏi."

Anh Cả Jeffrey R. Holland²

và Rồi Lắng Nghe

"Sự mặc khải thuần khiết cho những thắc mắc trong lòng của [các em] sẽ làm cho đại hội này trở nên bổ ích và khó quên. Nếu [các em] vẫn chưa tìm kiếm cách phục sự của Đức Thánh Linh để giúp [các em] nghe những gì Chúa sẽ muốn cho [các em] nghe trong hai ngày này, thì tôi mời [các em] làm như vậy ngay bây giờ."

Chủ Tịch Russell M. Nelson³

Các em đang suy nghĩ gì?

Hãy nghĩ về những câu hỏi hoặc thắc mắc mà các em có thể có. Các em có thể viết xuống ở đây và nhớ đến chúng khi các em lắng nghe đại hội. Cho dù các em không có bất cứ điều gì cụ thể trong tâm trí, Chúa cũng sẽ giúp các em tìm ra những cách học hỏi và tăng trưởng khi có nỗ lực để nghe Ngài.

Dưới đây là một số ví dụ và chỗ trống để các em viết những suy nghĩ của mình:



HÃY GHI CHÉP LẠI!

Hãy cho Chúa thấy là các em sẵn sàng tiếp nhận và hành động theo sự mặc khải bằng cách tập trung lắng nghe Thánh Linh và viết xuống những gì các em nghĩ và cảm thấy. Đừng lo lắng về việc viết xuống mọi điều nhỏ nhặt mà đã được nói ra. Về sau, các em có thể luôn đọc lại hoặc xem lại những bài nói chuyện này.

“Có một phép loại suy tuyệt vời [về việc ghi chép] trong Sách Mặc Môn. Có những tấm bảng lớn, là lịch sử của con người, và những tấm bảng nhỏ, là những điều mặc khải và những bài viết thiêng liêng. Nếu một người đang nghe một bài nói chuyện . . . và viết xuống những gì người nói chuyện đang nói, thì các em đang ghi lại trên các tấm bảng lớn—lịch sử của buổi họp. Nếu các em đang ghi lại những ấn tượng cá nhân mà Đức Thánh Linh mang đến cho các em, thì các em đang tạo ra các tấm bảng nhỏ của riêng mình.”

Anh Cả David A. Bednar⁴

Điều Họ Đã Giảng Dạy:

Những Cảm Nhận và Ấn Tượng của Tôi:

HÃY LẮNG NGHE THÁNH LINH. CÁC EM ĐANG CẢM THẤY NHƯ THẾ NÀO?

“Nếu tất cả những gì chúng ta nhận được là do người giảng viên trình bày, thì chúng ta đang bỏ lỡ điều quan trọng nhất.”

Anh Cả David A. Bednar⁵



**KHÔNG CÓ CÁCH GHI CHÉP
NÀO LÀ SAI CẢ**

Các em có khó tập trung không? Hãy thử cá nhân hóa các ghi chú của các em. Thêm một số hình vẽ nguệch ngoạc, chữ kiểu hoặc hình minh họa để giúp các em ghi nhớ những câu chuyện, những câu trích dẫn hoặc những sự thú vị giục mà có ý nghĩa đối với các em.



*Như ta đã yêu các người
thế nào, thì các người
cũng hãy yêu
nhau thế ấy.*





Những Cảm Nhận và Ấn Tượng của Tôi:



TẠM DỪNG!

Các em có nhận được câu trả lời nào cho những câu hỏi của mình chưa? Nếu có, hãy dành một ít thời gian để viết xuống sự hướng dẫn và chỉ dẫn mà các em đã nhận được.



“Tôi hứa rằng khi [các em] nghe tiếng nói của Chúa dành cho mình trong những lời giảng dạy của đại hội trung ương này, và rồi hành động theo những thúc giục đó, thì [các em] sẽ cảm nhận được bàn tay thiên thượng giúp đỡ mình, và cuộc sống của [các em] cùng cuộc sống của những người xung quanh sẽ được ban phước.”

Anh Cả Neil L. Andersen⁶



"Trong ba từ đó—'Nghe Lời Ngài'—Thượng Đế ban cho chúng ta mẫu mực về sự thành công, hạnh phúc và niềm vui trong cuộc sống này. Chúng ta phải *nghe* những lời của Chúa, *chú ý nghe* những lời đó, và *lưu tâm* đến điều Ngài đã phán bảo chúng ta!"

Chủ Tịch Russell M. Nelson



Điều Họ Đã Giảng Dạy:



Những Cảm Nhận và Ấn Tượng
của Tôi:

BÂY GIỜ THÌ SAO?

Một khi đại hội kết thúc thì đã đến lúc bắt tay vào để thực hiện những điều các em đã nghe và cảm nhận. Sau đây là một số ví dụ để giúp các em bắt đầu:

- Một điều mà tôi có thể tập trung vào khi tiếp tục tiến bước là gì?
- Có điều gì về cuộc sống của mình mà tôi cảm thấy được thúc giục để thay đổi không?
- Tôi sẽ hành động theo những thúc giục nào?
- Làm thế nào tôi đã Nghe Lời Ngài trong lúc đại hội diễn ra?
- Làm thế nào tôi có thể Nghe Lời Ngài rõ hơn trong cuộc sống hằng ngày của mình?

Các em có cảm thấy xúc động với cách mà các ghi chú trong đại hội của các em kết hợp với nhau không? Các em có một số hình vẽ nguệch ngoạc hoặc hình minh họa thích hợp với mạng xã hội không? Hãy chia sẻ các hình đó với chúng tôi! Hãy email một tấm hình chụp các ghi chú của các em đến ftsoy@ChurchofJesusChrist.org hoặc đăng nó lên Instagram và đính lên trang @strivetobe!





“Những sự đáp ứng cho những lời cầu nguyện riêng của [các em] có thể đến trực tiếp từ một bài nói chuyện đặc biệt hoặc một câu cụ thể. . . . Một ước muốn thiết tha để nghe cùng tuân theo những lời khuyên bảo sẽ chuẩn bị con đường cho sự mặc khải cá nhân.”

Anh Cả Dieter F. Uchtdorf[®]

Ghi Chú

1. Russell M. Nelson, “Lễ Thập Thuần Khiết, Giáo Lý Thuần Khiết và Sự Mặc Khải Thuần Khiết,” đại hội trung ương tháng Mười năm 2021 (*Liahona*, tháng Mười Một năm 2021, trang 6).
2. Jeffrey R. Holland, “Cast Not Away Therefore Your Confidence,” *Ensign*, tháng Ba năm 2000, trang 9.
3. Russell M. Nelson, “Lễ Thập Thuần Khiết, Giáo Lý Thuần Khiết và Sự Mặc Khải Thuần Khiết,” (trang 6–7).
4. David A. Bednar, “Create Your Own Small Plates” (video), ChurchofJesusChrist.org.
5. David A. Bednar, “Create Your Own Small Plates.”
6. Neil L. Andersen, đại hội trung ương tháng Mười năm 2017 (*Liahona*, tháng Mười Một năm 2017, trang 126).
7. Russell M. Nelson, “Nghe Lời Ngài,” đại hội trung ương tháng Tư năm 2020 (*Liahona*, tháng Năm năm 2020, trang 89).
8. Dieter F. Uchtdorf, “General Conference—No Ordinary Blessing,” *Liahona*, tháng Chín năm 2011, trang 4.

© 2022 by Intellectual Reserve, Inc.
All rights reserved.

ĐƯỢC PHÉP IN LẠI CUỐN SÁCH NHỎ NÀY CHO MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG CÁ NHÂN, PHI THƯƠNG MẠI. ĐIỀU NÀY BAO GỒM VIỆC CHO PHÉP CÁC VỊ LÃNH ĐẠO TIỂU GIÁO KHU IN MỘT SỐ LƯỢNG NHỎ CHO NHỮNG NGƯỜI MÀ HỌ PHỤC VỤ TRONG PHẠM VI CHỨC VỤ KÊU GỌI CỦA HỌ. CUỐN SÁCH NHỎ PHẢI ĐƯỢC IN TOÀN BỘ. ĐIỀU NÀY KHÔNG BAO GỒM QUYỀN ĐĂNG TRỰC TUYẾN, THAY ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG HOẶC PHÂN PHỐI TÀI LIỆU NÀY. BẤT CỨ SỰ SỬ DỤNG NÀO KHÁC CỦA TÀI LIỆU NÀY ĐỀU CẦN ĐƯỢC CHO PHÉP.

permissions.ChurchofJesusChrist.org

CẦN THÊM SỐ GHI CHÉP?

Tải xuống và in số ghi chép này tại
conference.ChurchofJesusChrist.org.

